

**ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều ngày 15/1, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Vũ Thư và Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vũ Thư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm mẹ liệt sĩ Phạm Thị Tái, sinh năm 1925, thôn Trục Nho; thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Hiến, thôn La Uyển và các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (cơ sở 2) cùng trên địa bàn xã Minh Quang, huyện Vũ

Thư. Tại đơn vị và các gia đình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và tặng quà tết các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Thái Bình luôn là địa phương có đóng góp to lớn về sức người, sức của. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi công hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng. Phát huy đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Đặc biệt, mỗi dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh và các địa phương đều tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà đồng bào và tri ân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng vươn lên của người có công và thân nhân người có



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sĩ Phạm Thị Tái, thôn Trục Nho, xã Minh Quang (Vũ Thư). Ảnh: MINH ĐỨC

công cũng như sự cống hiến của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người có công. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đóng góp

vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ về vang lầy thay mặt Đảng, Nhà nước và tỉnh để tri ân, đền đáp những mất mát, cống hiến, hy sinh của các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh.

**ANH THƠ - NGUYỄN THỜI**

**VĂN PHÒNG TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc công tác tham

muu, phục vụ cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh theo đúng kế hoạch; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Duy trì nền nếp việc đôn đốc tiến độ chuẩn bị các nội dung trong chương trình làm việc; tham mưu, phục vụ giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tốt 65 kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 24 kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiều kỳ giao ban Thường trực Tỉnh ủy và một số hội nghị làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với

các đảng ủy xã, các huyện ủy và một số ngành; các kỳ họp về xúc tiến đầu tư và các cuộc làm việc của bộ, ngành trung ương tại địa phương. Tham mưu, biên tập, thẩm định 289 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhiều văn bản hành chính khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm qua. Đồng chí đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chủ động nghiên cứu, triển khai quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp

ủy tỉnh; nắm chắc tình hình thực tế; phối hợp chặt chẽ với các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tham mưu giúp cấp ủy tỉnh hoàn thành chương trình làm việc năm 2021. Bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu Tỉnh ủy thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, nhất là nền nếp, kỷ cương các kỳ họp. Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy tỉnh trong việc xây dựng các văn bản, báo cáo, chỉ thị, kết luận cũng như việc thẩm định các văn bản, báo cáo của các sở, ngành trước khi trình cấp ủy hoặc hội nghị cấp ủy. Nâng cao hơn nữa

chất lượng phục vụ và tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ trên tất cả các mặt công tác.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2020; Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen 4 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**THU THÚY**

**CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; phát động và ký giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tập trung triển khai và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác do Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra. Hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến theo hướng sát

với nhu cầu của đoàn viên và người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tập trung vào đối tượng công nhân lao động. Thực hiện chức năng tham gia quản lý nhà nước thông qua đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã chú trọng các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; tham gia giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể, thương lượng với chủ sử dụng lao động các kiến nghị của đoàn viên; tư vấn pháp luật, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đoàn viên giảm sâu thu

nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2021, với chủ đề hoạt động "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở", công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, động viên công nhân viên chức lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin đến đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh hình thức tổ chức - xã hội toàn tỉnh năm 2020 và khẳng định trong kết quả đạt được chung của tỉnh năm qua có sự đóng góp tích cực của Liên đoàn Lao động

tỉnh, công đoàn lao động các cấp. Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh cần nỗ lực tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác xây dựng công đoàn, tập trung giữ vững ổn định về chính trị, thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tổ chức công đoàn thường xuyên quán triệt đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định... của trung ương, của tỉnh đến các cấp công đoàn, đoàn viên, đến người lao động, đoàn viên công đoàn, từ đó xác định ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình hành động; chủ động nắm tình hình sản xuất của doanh nghiệp, có biện pháp động viên công nhân lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, tránh

**TU ANH**

pháp luật về cho vay, thanh toán, quản lý kiểm soát nợ xấu, an toàn kho quỹ, cơ cấu lại các khoản nợ xấu, thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhất là với hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân...; chủ động triển khai các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo về lĩnh vực thanh toán, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; tích cực cải cách hành chính, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thúc đẩy hoạt động tín dụng ngân hàng đạt hiệu quả; quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

**KIM NGÂN**

**Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19**

**Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998**

---

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 15/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 93,6 triệu người nhiễm Covid-19. Số người tử vong do dịch bệnh cũng đã vượt qua 2 triệu người.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 15/1, cả nước ghi nhận thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh, được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hiện 1.380/1.536 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 121 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 15/1, tất cả khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe 22 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 1 - 15/1, tại khu cách ly tập trung của tỉnh là Trung đoàn 568 chưa tiếp nhận thêm trường hợp nào cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện cũng không có trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 15 mẫu bệnh phẩm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

**HOÀNG LANH**

---

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

<p><b>SỞ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p><b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--

**TIẾP TỤC THỰC HIỆN...**

(Tiếp theo trang 1)

bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả vừa cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng, từ đó góp phần duy trì, khôi phục, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất trên địa bàn, tạo cơ sở phục hồi nền kinh tế của tỉnh. Đến hết tháng 12/2020, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 85.688

tỷ đồng, tăng 16,5% so với thời điểm 31/12/2019, tăng 2,6 lần so với thời điểm 31/12/2015; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 65.289 tỷ đồng, tăng 10,4% so với thời điểm 31/12/2019, tăng gấp 2,1 lần so với thời điểm 31/12/2015; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,86% tổng dư nợ cho vay (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Thái Bình). Nhằm giúp khách hàng vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, các tổ chức tín dụng

trên địa bàn đã thực hiện nhiều giải pháp như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 370 khách hàng với dư nợ 271 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 1.253 khách hàng với số tiền lãi hỗ trợ 530 triệu đồng; cho vay mới hơn 6.400 khách hàng, doanh số cho vay đạt gần 22.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi thấp hơn mức phổ biến từ 0,5 - 2,5%/năm so với trước khi có dịch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của ngành Ngân hàng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong

năm 2021, ngành Ngân hàng tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kế hoạch, định hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hoạt động của hệ thống ngân hàng phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định

**HƯNG HÀ...**

(Tiếp theo trang 1)

Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch sát với tình hình của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên giáo đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, nền nếp

và có hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác dân vận của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực...

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tư tưởng; tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh

đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp ủy và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra về

phát triển kinh tế - xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng Đảng ở Hưng Hà. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện Hưng Hà cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; chỉ đạo rà soát quy chế làm việc; nâng cao chất lượng nền nếp sinh hoạt Đảng; quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ sau

đại hội; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác dân vận, chú trọng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại...; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 12 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng năm 2020.